

ที่ วท ๕๔๐๑/ว.๓๒๙๔/๒๕๕๘

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

เรียน ผู้บริหารระดับสูง/กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับแนะนำหลักสูตร

ด้วย สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Enterprise Resource Planning (ERP) Masterclass Series 2015” ประกอบด้วยหลักสูตร

๑. การสัมมนาเทคโนโลยี ERP for Executives: กลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนและสินค้าคงคลัง มีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยี Enterprise Resource Planning (ERP) เข้ามาใช้ในการบริหารต้นทุนและสินค้าคงเหลือ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ตลอดจนปัจจัยการพิจารณาเลือกลงทุนในเทคโนโลยี ERP ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการต้นทุนสินค้าเพื่อขาย (Cost of Goods Sold) ต้นทุนสินค้าในการผลิต (JOB/Process Costing) เทคนิคการจัดการคลังสินค้าแบบประหยัดลดต้นทุน การบริหารจัดการคลังด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อการใช้งานเทคโนโลยี ERP ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

๒. หลักสูตร ERP for Managers: เทคนิคการบริหารจัดการเทคโนโลยี ERP ให้คุ้มค่าเงินลงทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประเภทของเทคโนโลยี Enterprise Resource Planning (ERP) ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ ข้อควรระวังในการเลือกซื้อ/พัฒนา เรียนรู้ฟังก์ชันมาตรฐานของซอฟต์แวร์ แนวทางความคิดเพื่อสร้างโมดูล และฟังก์ชันงานให้กับโปรแกรมที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการเขียนกระบวนการธุรกิจ (Business Process) จากกรณีศึกษาจริงในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งการประมาณการค่าใช้จ่าย วิธีคิดต้นทุนในเทคโนโลยี ERP และระยะเวลาในการทำโครงการ ERP แบบมาตรฐาน กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านหรือพิจารณาส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ [www.NSTDAcademy.com/erp](http://www.NSTDAcademy.com/erp) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิทยาการ สวทช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๘๑๕๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลาได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริชัย กิตติวารพงษ์)

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิทยาการ สวทช.

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันวิทยาการ สวทช.

โทร. ๐ ๒๖๔๔ ๘๑๕๐ ต่อ ๘๑๘๙๒ (ศศิธร)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๑๑๐